

3	นางเสาวนีย์ พวงไพฑูลย์	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61					
4	นายวิรัชพล นุชประเสริฐ	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61					
5	นายฉัตรชัย สุวานิช	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61					
6	นายธีรศิษฏ์ โฉมเฉลา	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61					
7	นายสุจิต คุณะวัฒนกุล	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61					
8	นายพินิจ แทนรัตน์	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61					
9	นายกุมโชค ปาลียะ	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61					
10	นายวิสุทธิ์ กิจเจริญทรัพย์	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61					

11	นายบุญสืบ ตูลาทอง	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
12	นายสมคิด วิมุกตานนท์	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
13	นายภูเบศ หอมเจริญ	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
14	นายวีรศักดิ์ สุนทรโกมล	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
15	นายสมพงษ์ ทองเกื้อ	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
16	นายมานะ บุตรเพชร	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
17	นางวรรณีวิมล ทองคง	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	1	2	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
18	นางสาวอภิญญา พฤกษ์ชาติ	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	1	2	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						

19	นางสาวสินีนานู สุขสุเสียง	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
20	นางกรรมา พึ่งพรม	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	1	2	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
21	นางสุรียา เขียงจันทร์	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	1	2	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
22	นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์	ข้าราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	1	2	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
23	นายชัยชนะ ยาสุลง	พนักงานราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
24	นายวิทยา ศรีชาติ	พนักงานราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
25	นายทวีพงษ์ สรสันต์	พนักงานราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						
26	นายคมกริช จันทราช	พนักงานราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัดอบรมเอง	ส.ค.-61						

27	นางสาวกุลิสรา ลิกะห์	พนักงาน ราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อ ขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค.-61					
28	นางปริยานุช จุลโกล	พนักงาน ราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อ ขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค.-61					
29	นายณัฐกร สีดากุล	พนักงาน ราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อ ขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค.-61					
30	นายณัฐพงศ์ แก้วเฉย	พนักงาน ราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อ ขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	1	2	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค.-61					
31	นางสาวน้ำทิพย์ ทองลาด	พนักงาน ราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อ ขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค.-61					
32	นางสาวชฎาพร นกเขาเทศ	พนักงาน ราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อ ขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค.-61					
33	นายยุทธนา พรหมชาติ	พนักงาน ราชการ	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อ ขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ทักษะการคิด	2	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค.-61					